



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากฐานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

23 กรกฎาคม 2567

ส้มโอเวียดนามได้โอกาสที่จะส่งออกไปยังเกาหลีใต้



นาย Nguyen Quang Hieu รองผู้อำนวยการกรมอารักขาพืช กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD) กล่าวว่า หน่วยงานกักกันสัตว์และพืชของเกาหลีใต้ (Animal and Plant Quarantine Agency: APQA) ได้ตกลงเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการเตรียมการส่งออกส้มโอของเวียดนามไปยังตลาดเกาหลีใต้ ซึ่งหากทั้งสองฝ่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่างๆ ในการเจรจา ในเดือนกรกฎาคมนี้ คาดว่าเวียดนามจะสามารถส่งออกส้มโอไปยังเกาหลีใต้ได้

ผู้อำนวยการของกรมอารักขาพืชของเวียดนาม ระบุว่า เกาหลีใต้เป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับส้มโอเวียดนามการส่งออกไปยังเกาหลีใต้จะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและส้มโอจะสามารถขยับขึ้นเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของเวียดนามมากขึ้น นอกจากนี้ ส้มโอสดของเวียดนามได้ถูกส่งออกไปยัง 12 ประเทศ ซึ่งในช่วงปีก่อน ส้มโอของเวียดนามได้มีการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และนิวซีแลนด์ จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกส้มโอเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2566 มูลค่าการส่งออกส้มโอของเวียดนามมีมูลค่าประมาณ 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในปัจจุบันเวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกส้มโอประมาณ 659,000 ไร่ มีผลผลิตเกือบ 905,000 ตัน ซึ่งในแต่ละภาคของเวียดนาม จะมีส้มโอพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่มีพื้นที่เพาะปลูกส้มโอประมาณ 200,000 ไร่ มีผลผลิต 369,000 ตัน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกส้มโอเปลือกสีเขียวมากที่สุด รวมทั้งจังหวัดที่มีพื้นที่ส้มโอขนาดใหญ่ ได้แก่ เบ็นแจ (Ben Tre) ประมาณ 55,150 ไร่ หวิญล็อง (Vinh Long) ประมาณ 54,000 ไร่ และด่งนาย (Dong Nai) ประมาณ 34,000 ไร่ โดยมีพันธุ์ส้มโอที่มีชื่อเสียง เช่น ส้มโอเปลือกเขียว, ส้มโอ Nam Roi, ส้มโอ Tan Trieu เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ตามนโยบายของหน่วยงานของเกาหลีใต้ ในทุกปีจะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ปลูกส้มโอของเวียดนามที่ส่งออกไปยังเกาหลีใต้ โดยห้ามมีสารปนเปื้อนและให้มีการกำจัดแมลงด้วยวิธีการอบไอน้ำ (Vapor Heat Treatment: VHT) รวมถึงต้องมีการลงทะเบียนกับกรมอารักขาพืชของเวียดนาม เพื่อให้มีจัดการ การกำกับดูแลเป็นอย่างดีทางการ และยังคงแจ้งรายชื่อที่ลงทะเบียนแล้วให้กับหน่วยงาน APQA ก่อนที่จะเริ่มการส่งออกส้มโอ โดยเฉพาะรายชื่อของฟาร์มที่ปลูกส้มโอ ผู้บรรจุสินค้า และโรงงานอบไอน้ำ

VHT นอกจากนี้ การตรวจสอบการส่งออกจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่กักกันพืชของเกาหลีใต้และเวียดนาม ซึ่งจะสุ่มตรวจสอบ 600 ลูกต่อการขนส่ง

(จาก <https://en.vietnamplus.vn/>)

ข้อคิดเห็น สศต

ตามข้อมูลของศุลกากรเวียดนาม ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออกสินค้าของเวียดนามไปยังเกาหลีใต้มีมูลค่าเกือบ 12,224 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากช่วงเดียวกันของปี 2566 นอกจากนี้ เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่เกาหลีใต้นำเข้าสินค้าทางการเกษตรและการประมงจำนวนมาก โดยสินค้านำเข้าจากเวียดนาม ได้แก่ ข้าว อาหารทะเล กาแฟ ไม้ฝัก และสินค้าอื่นๆ โดย นาย Dang Phuc Nguyen เลขาธิการสมาคมผักและผลไม้เวียดนาม (VINAFRUIT) กล่าวว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 ผักและผลไม้ที่ส่งออกไปยังตลาดเกาหลีใต้ มีมูลค่า 164 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 ซึ่งเกาหลีใต้แข่งขันญี่ปุ่นกลายเป็นตลาดนำเข้าผักและผลไม้รายใหญ่อันดับสองของเวียดนาม รองจากจีนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้มีการพัฒนาด้านเกษตรและด้านการค้าที่ได้เพิ่มการส่งออกผลไม้ของเวียดนาม รวมถึงการส่งเสริมการส่งออกส้มโอไปยังเกาหลีใต้และตลาดที่สำคัญ เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้นโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าในทางใด- สศต.ชานอัย